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Fjölnir sækir hér með um aðstöðu í nýju sundlauginni 
sem fyrirhugað er að reisa í Úlfarsárdalnum

• Börn í Grafarholti hafa sótt sundiðkun til Fjölnis í Grafarvogi
• Góðar almenningssamgöngur á milli hverfanna
• Styrkir samvinnu á milli skólastiga í austurhluta borgarinnar
• Hlutfall krakka/iðkenda í sunddeildinni sem búa í Grafarholti er hátt í 40% af iðkendum sem eru 

rúmlega 300 á ársgrundvelli.
• Sunddeild Fjölnis hefur einungis aðgang að innilauginni og tveimur brautum í útilaug 

Grafarvogslaugar fyrir yngri sundiðkendur.
• Iðkendur sem ná einhverri færni á aldrinum 10 til 14 ára fara niður í Laugardal til frekari æfinga.



Fjölnir sækir hér með um aðstöðu í nýju sundlauginni 
sem fyrirhugað er að reisa í Úlfarsárdalnum

• Í dag er Fjölnir með stærstu afreksdeild sundmanna í Reykjavík og til að halda því starfi uppi þá  
þurfum við að styrkja grunninn með frekari laugarplássi fyrir yngri sundmenn.

• Okkur þykir eðlilegt í ljósi tengingar á milli hverfanna og að aðstaðan hjá okkur er sprungin að við 
fáum að stækka hjá okkur starfsemina hjá nágrönnum okkar í Úlfarsárdal.

• Við sækjum hér með formlega um aðstöðu í nýju sundlauginni í Úlfarsárdal.

• Virðingarfyllst,
• Jón Karl Ólafsson, formaður Ungmennafélagsins Fjölnis
• Jóhannes H. Steingrímsson, formaður sunddeildar Fjölnis
• Guðmundur L Gunnarsson, framkvæmdastjóri Ungmennafélagsins Fjölnis

• Ef óskað er eftir frekari upplýsingum, þá vinsamlegað hafið sambandi við Guðmund L 
Gunnarsson, framkvæmdastjóra Fjölnis.



Sunddeildin 


